



ประกาศโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่  
เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ในกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

ด้วยโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ในกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล เพื่อให้การดำเนินงานมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมติคณะกรรมการประจำโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการฯ โดยการเวียนขอมติตามหนังสือที่ อว 7463/ว6 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับนักศึกษาที่ขอกลับเข้าศึกษาใหม่ในกลุ่มหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ดังนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล	สาขาวิชามิเทศาสตร์ดิจิทัล
<p>1. การเปิดรับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาเท่านั้น</p> <p>2. คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>2.1 ไม่เคยได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> <p>2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 1.40 ขึ้นไป และ มีผลการเรียนรายวิชาของสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา เฉพาะผู้สมัครที่เคยเป็นนักศึกษา สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่กำหนด คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนรายวิชา</p> <p>3. การพิจารณารับเข้าศึกษา</p> <p>3.1 โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการฯ จะพิจารณา ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอันดับ 1 เท่านั้น</p> <p>3.2 การพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในแต่ละปีการศึกษา</p> <p>3.3 โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการฯ จะเป็น ผู้ดำเนินการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร</p>	<p>1. การเปิดรับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาเท่านั้น</p> <p>2. คุณสมบัติผู้สมัคร</p> <p>2.1 ไม่เคยได้รับอนุมัติให้กลับเข้าศึกษาใหม่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> <p>2.2 เคยเป็นนักศึกษาสังกัดหลักสูตรวิทยาการ สารสนเทศบัณฑิต สาขาวิชามิเทศาสตร์ดิจิทัล</p> <p>3. การพิจารณารับเข้าศึกษา</p> <p>3.1 โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการฯ จะพิจารณา ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชามิเทศาสตร์ดิจิทัลเป็นอันดับ 1 เท่านั้น</p> <p>3.2 การพิจารณารับนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่างในแต่ละปีการศึกษา</p> <p>3.3 โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการฯ จะเป็น ผู้ดำเนินการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร</p>

จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉรา อังสกุล)

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการ  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่  
ปฏิบัติกรแทนผู้อำนวยการโครงการฯ